

Số: 10 /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg
ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018**

Thực hiện Công văn số 9274/BKHĐT-HTX ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tình hình thực hiện như sau:

I. Tình hình KTTT trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018

1. Hợp tác xã (HTX)

a) Số lượng HTX

Đến cuối năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 241 HTX (bao gồm Quỹ TDND), trong đó, có 216 HTX đang hoạt động, 25 HTX ngừng hoạt động; thành lập mới 11 HTX, giải thể 2 HTX, chia theo từng lĩnh vực, ngành nghề: 184 HTX nông nghiệp; 12 HTX giao thông vận tải; 24 HTX thương mại - dịch vụ, dịch vụ - điện; 08 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; 13 Quỹ tín dụng nhân dân.

b) Thành viên HTX

Tổng số thành viên HTX: 316.540 thành viên; số lượng thành viên mới: 182 thành viên; số lao động làm việc thường xuyên trong HTX khoảng 1.967 lao động. Số cán bộ quản lý HTX khoảng 1.593 người; thu nhập bình quân của người lao động trong HTX: 24 triệu đồng/năm.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX trong từng lĩnh vực

a) HTX nông nghiệp (bao gồm các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, đánh bắt xa bờ)

Số HTX nông nghiệp chiếm hơn 75% tổng số HTX trong toàn tỉnh. Nhìn chung, các HTX đạt và vượt kế hoạch kinh doanh, dịch vụ so với cùng kỳ năm 2017. Một số dịch vụ do HTX nông nghiệp tổ chức mang tính hỗ trợ cho thành viên và nông dân (không có lãi) như: dịch vụ thủy lợi, lâm nghiệp, cung ứng giống và vật tư nông nghiệp, tín dụng nội bộ, góp phần bình ổn giá cả, hạn chế được tình trạng tư nhân ép giá nông dân giúp tiết kiệm được chi phí sản xuất. Ngoài ra, các HTX còn giúp giải quyết việc làm, ổn định và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đặc biệt, các HTX NN còn tham gia các chương trình giảm nghèo, tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Nhiều HTX đang hình thành và xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm.

b) HTX giao thông vận tải

Số lượng thành viên HTX gần 300 thành viên; doanh thu bình quân năm 2018 của các HTX ước đạt 7.500 triệu đồng/HTX; Lợi nhuận bình quân năm 2018 của các HTX ước đạt 1.000 triệu đồng/HTX; thu nhập bình quân của thành viên, người lao động trong HTX: 6 triệu đồng/người/tháng. HTX đã góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, vận chuyển hàng hóa, giải quyết việc làm cho thành viên, người lao động.

c) HTX thương mại dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Có 32 HTX thương mại - dịch vụ, dịch vụ - điện, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (trong đó 1 HTX thương mại - dịch vụ, 6 HTX dịch vụ điện và 3 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ngưng hoạt động). Các HTX đang hoạt động phát triển tương đối ổn định, giải quyết việc làm cho một bộ phận lao động tại địa phương. Hoạt động của các HTX đã giải quyết một số nhu cầu dịch vụ trên địa bàn như dịch vụ vệ sinh tàu biển, xếp dỡ hàng hoá, thu gom rác thải, dịch vụ điện,... Các HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có vốn hoạt động thấp, sản xuất riêng lẻ, chưa mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất nên hiệu quả mang lại chưa cao.

d) Quỹ tín dụng nhân dân

Đến cuối năm 2018, có 13 quỹ TDND đang hoạt động với hơn 18.700 thành viên. Tổng huy động vốn ước đạt 428 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay ước đạt 340 tỷ đồng, nợ xấu 777 triệu đồng chiếm 0,23% tổng dư nợ. Các quỹ TDND hoạt động có lãi, lợi nhuận trước thuế bình quân năm 2018 ước đạt 350 triệu đồng/quỹ. Thu nhập bình quân của cán bộ quản lý đạt 4,3 triệu đồng/người/tháng.

Việc cung ứng vốn tín dụng ngân hàng cho các Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn đã có sự tăng trưởng song vẫn chiếm tỷ lệ khá nhỏ trong tổng dư nợ cho vay đối với khách hàng của các TCTD, cụ thể: đến cuối năm 2018, số lượng HTX còn dư nợ là 03 HTX với tổng dư nợ 6.394 triệu đồng, chiếm 0,014% tổng dư nợ toàn địa bàn, giảm 39,65% so với cuối năm 2017.

II. Tình hình thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ

1. Đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của HTX trong điều kiện mới đối với các thành viên HTX và cộng đồng dân cư. Tuyên truyền tập huấn về pháp luật HTX cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về Luật HTX năm 2012 và vai trò, lợi ích của HTX trong phát triển KT - XH. Chủ động tiếp cận, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của HTX để kịp thời đề xuất các khó khăn, vướng mắc với cơ quan có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho HTX phát triển

a) Công tác vận động tuyên truyền, tập huấn về pháp luật HTX cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về Luật HTX năm 2012 và vai trò, lợi ích của HTX trong phát triển KT – XH

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã quán triệt sâu sắc vai trò của kinh tế tập thể (KTĐT) nòng cốt là HTX trong nền kinh tế thị trường. Đã xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền phù hợp cho từng đối tượng để việc tuyên truyền thiết thực và hiệu quả, với nhiều hình thức đa dạng và phong phú.

- Hằng năm, các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố đều tổ chức các Hội nghị tuyên truyền Luật HTX năm 2012 cho cán bộ, thành viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của HTX trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Trong 11 HTX thành lập mới năm 2018 thì có tới 10 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong số đó hơn một nửa được thành lập ở các huyện miền núi của tỉnh.

Ngoài Luật HTX, các sở, ngành còn tổ chức các Hội nghị triển khai chính sách pháp luật khác cho HTX như: Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, luật Lao động... cho các HTX; tổ chức Hội thảo HTX tham gia xây dựng chuỗi giá trị gắn với sản phẩm chủ lực; Xuất bản nhiều tập san, bản tin kinh tế tập thể, phát sóng các Chuyên mục về HTX trên các phương tiện thông tin như: Báo Quảng Ngãi, Đài phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Thời báo kinh doanh và Đài truyền thanh Thành phố Quảng Ngãi... nhằm tuyên truyền sâu rộng những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với KTĐT.

- Tổ chức cho các HTX tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ và tham quan, tìm hiểu các sản phẩm của HTX trong và ngoài tỉnh như: Hội chợ do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức tại Hà Nội và Hội chợ nông nghiệp công nghệ cao và nông sản an toàn tại Kiên Giang...

b) Chủ động tiếp cận, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của HTX để kịp thời đề xuất các khó khăn, vướng mắc với cơ quan có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho HTX phát triển

Hằng năm, Ban Chỉ đạo phát triển KTĐT tỉnh tổ chức các đoàn công tác gồm đại diện các sở, ngành, thành viên Ban chỉ đạo KTĐT tỉnh làm việc với các huyện, thành phố, các địa phương để tìm hiểu, nắm bắt tình hình hoạt động của các HTX trên địa bàn, những vướng mắc của HTX để chủ động tham mưu điều chỉnh kịp thời, từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho HTX phát triển.

Ngoài ra, các sở, ngành, các phòng ban của UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động làm việc với các HTX để hỗ trợ, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các HTX. Đối với những HTX ngưng hoạt động lâu năm thì tiến hành giải thể, đối với những HTX hoạt động không hiệu quả thì thực hiện hợp nhất, sáp nhập. Bên cạnh đó, các huyện, thành phố còn tạo điều kiện cho các HTX được tiếp cận với các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

2. Tập trung chỉ đạo, đề ra định hướng, triển khai các cơ chế chính sách tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho KTTT phát triển. Triển khai có hiệu quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ HTX theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; các mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao

a) Tập trung chỉ đạo, đề ra định hướng, triển khai các cơ chế chính sách tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho KTTT phát triển

KTTT mà nòng cốt là HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang được sự quan tâm, hỗ trợ của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, ngành; tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ HTX, đặc biệt là Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thông qua Đề án xây dựng và phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015 - 2020;

Triển khai các Nghị quyết trên, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định: số 04/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 về việc phê duyệt Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; số 31/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014-2020; số 143/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển HTX dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ giai đoạn 2015 – 2020; số 33/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển HTX dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015 – 2020.

Trong năm 2018, UBND tỉnh đã hỗ trợ trên 3,9 tỷ đồng để phát triển HTX, cụ thể:

- Hỗ trợ trợ 1,9 tỷ đồng (Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014) với các nội dung: Hỗ trợ máy móc, thiết bị phục vụ trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX, tuyên truyền Luật HTX năm 2012 và các chính sách hỗ trợ phát triển HTX cho cán bộ và thành viên HTX, hỗ trợ xúc tiến thương mại, thành lập mới, tổ chức lại HTX,...

+ Xúc tiến thương mại: hỗ trợ HTX tham gia hội chợ xúc tiến thương mại với tổng kinh phí năm 2018 là 79 triệu đồng. Ngoài ra, tỉnh còn cử các đoàn công tác tham gia xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

+ Hỗ trợ đầu tư 300 triệu đồng đầu tư máy móc, thiết bị cơ giới hoá nông nghiệp,...

- Hỗ trợ trên 2 tỷ đồng (Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015) vốn ngân sách bố trí năm 2017 cho 3 HTX dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ.

b) Triển khai có hiệu quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ HTX theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Từ nguồn vốn hỗ trợ ngân sách tỉnh năm 2018 theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND thành lập mới cho 4 HTX với kinh phí 80 triệu đồng (trung bình triệu đồng/HTX).

c) Xây dựng các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; các mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao

Mặc dù hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh còn khó khăn, các HTX còn thiếu kinh nghiệm trong xây dựng sản phẩm mang tính đặc thù của địa phương. Tuy nhiên một số HTX đã tổ chức sản xuất hoặc tham gia vào chuỗi giá trị gắn với sản phẩm chủ lực như:

- HTX nông nghiệp Long Hiệp với thương hiệu cây chè Minh Long.
- HTX nông lâm nghiệp Đoàn Kết với sản phẩm giống chuối mốc cây mô, chè và keo lai.
- Các HTX được thành lập trong Dự án giảm nghèo Tây Nguyên trên địa bàn huyện Sơn Hà với thương hiệu ớt xiêm rừng, chuối rừng sấy, gà thả đồi.
- HTX sản xuất và kinh doanh Nấm Đức Nhuận và HTX nấm Bình Thạnh với sản phẩm nấm Linh Chi, phơi nấm và nấm các loại,...

Ngoài những HTX kể trên, nhiều HTX đang chuẩn bị xây dựng sản phẩm và đăng ký nhãn hiệu sản phẩm như Hành tím Bình Hải, nén Bình Phú, Thỏ Nghĩa Dũng, Mắc ca Sơn Tây, ... Nhiều HTX liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế khác đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho một bộ phận dân cư và thành viên HTX.

3. Chỉ đạo lồng ghép các nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện tại địa phương để hỗ trợ HTX theo cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước và địa phương, đặc biệt là nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Tổng vốn Trung ương phân bổ cho tỉnh để hỗ trợ cho HTX từ năm 2017 đến nay là 1,8 tỷ đồng. Trong đó:

- Vốn sự nghiệp Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ các nội dung: bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX nông nghiệp, thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ về làm việc tại HTX.
- Vốn Chương trình Mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và ổn định đời sống dân cư theo Quyết định số

923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã bố trí 300 triệu đồng để thành lập HTX quy mô huyện gắn với chuỗi giá trị.

Ngoài nguồn vốn ngân sách Nhà nước, các sở ngành, UBND các huyện, thành phố tranh thủ các nguồn vốn từ dự án, chương trình của các tổ chức nước ngoài để hỗ trợ trực tiếp cho HTX và thành viên HTX.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về KTTT, HTX; chỉ đạo bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm ở cấp tỉnh hoặc cấp huyện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về HTX, bảo đảm đủ cán bộ thực hiện việc đăng ký HTX; chỉ đạo và thực hiện chế độ thông tin báo cáo; theo dõi, giám sát thi hành Luật HTX và hướng dẫn thực hiện các chính sách đối với KTTT, HTX; chỉ đạo thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý HTX, nhất là HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

a) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về KTTT, HTX; chỉ đạo bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm ở cấp tỉnh hoặc cấp huyện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về HTX, bảo đảm đủ cán bộ thực hiện việc đăng ký HTX

- Cấp tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối quản lý nhà nước về KTTT thông qua Phòng kinh tế ngành phụ trách; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ chuyên môn đối với HTX lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản, nghề muối; Sở Giao thông vận tải quản lý chuyên môn đối với HTX lĩnh vực HTX giao thông, vận tải; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh quản lý chuyên môn đối với các quỹ tín dụng nhân dân, Sở Công thương quản lý chuyên môn đối với các HTX thương mại, dịch vụ điện; Liên minh HTX là tổ chức đại diện cho HTX và thực hiện theo Luật HTX. Ngoài ra, Liên minh HTX tỉnh còn thực hiện các nhiệm vụ công của tỉnh giao cho, là Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh.

- Cấp huyện: Phòng Tài chính Kế hoạch quản lý nhà nước đối với HTX, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế hạ tầng) quản lý về mặt chuyên môn cho HTX.

- Cán bộ phụ trách KTTT: Hiện nay, hầu hết các sở, ngành không có cán bộ chuyên trách về lĩnh vực KTTT. Cấp huyện, cán bộ chủ yếu kiêm nhiệm nhiệm vụ quản lý HTX, chưa bố trí cán bộ chuyên trách.

b) Chỉ đạo và thực hiện chế độ thông tin báo cáo; theo dõi, giám sát thi hành Luật HTX và hướng dẫn thực hiện các chính sách đối với KTTT, HTX

Hàng năm, định kỳ 6 tháng, cuối năm, các sở ngành là thành viên Ban Chỉ đạo KTTT tỉnh đều báo cáo tình hình KTTT thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý, phụ trách; đối với UBND các huyện, thành phố báo cáo tình hình KTTT trên địa bàn làm cơ sở để tổng hợp, báo cáo cho các bộ, ngành; đồng thời hoạch định, xây dựng chính sách, kế hoạch hỗ trợ cho các HTX trong thời gian tiếp theo; thường xuyên theo dõi hoạt động của các HTX nông nghiệp, có phương án xử

lý các HTX chưa tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012, giám sát hoạt động kinh doanh, tài chính, cán bộ làm việc tại HTX.

c) Chỉ đạo thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX

Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh được thành lập tại Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi với 11 thành viên, trong đó Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh là Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

- Cấp huyện, thành phố: đến nay, hầu hết các huyện, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo phát triển KTTT. Ngoài ra, một số xã, thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển HTX để thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo hỗ trợ, tạo điều kiện cho các HTX phát triển.

d) Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý HTX, nhất là HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

Thu hút nguồn nhân lực: ngoài triển khai thực hiện Thông tư số 340/2016/TT-BTC, tỉnh đã bố trí kinh phí hỗ trợ 34 cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi) về công tác tại HTX.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX: tổ chức một lớp đại học năm thứ 3 cho 40 cán bộ HTX, hỗ trợ học phí với 320 triệu đồng; tổ chức 8 lớp bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý HTX với kinh phí hơn 340 triệu đồng.

5. Hoạt động của Quỹ hỗ trợ, phát triển HTX tỉnh Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 về việc phê duyệt Đề án thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi. Quỹ đã thành lập Hội đồng quản lý và bộ máy hoạt động, đang tiến hành hỗ trợ vốn vay cho HTX. Đến nay, Quỹ hỗ trợ, phát triển HTX đã được ngân sách tỉnh bố trí 15 tỷ đồng, dự kiến đến năm 2020 sẽ bố trí đủ 25 tỷ đồng theo Đề án được phê duyệt.

III. Khó khăn, vướng mắc

1. Nhận thức của một số cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên về vai trò của HTX nhiều nơi chưa đầy đủ, chưa phân biệt rõ sự khác nhau giữa HTX kiểu mới và HTX kiểu cũ, giữa HTX và doanh nghiệp.

2. Nhiều chính sách liên quan đến HTX nhưng việc triển khai còn chậm và gặp nhiều khó khăn. Chất lượng hoạt động của HTX chưa được nâng cao, thu nhập của HTX và thành viên thấp. Nhiều HTX số lượng thành viên đông, chỉ thực hiện các dịch vụ đầu vào, liên kết giữa HTX và thành viên chưa nhiều nên vai trò của HTX đối với thành viên còn hạn chế.

3. Đội ngũ cán bộ quản lý HTX trình độ còn hạn chế, lớn tuổi, nhiều cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của HTX trong tình hình mới.

4. Tình trạng thiếu vốn để hoạt động, mở rộng sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra ở nhiều HTX, việc tiếp cận vốn vay của các HTX còn rất khó khăn. Nhiều HTX nguồn lực tài chính bị phân tán (nợ trong thành viên nhiều), không đủ sức để liên kết phát triển, HTX huy động vốn của thành viên hoạt động còn rất ít.

5. Hạ tầng của HTX như: trụ sở, nhà kho, sân phơi ... ngày càng xuống cấp, nhiều trụ sở xây dựng trên 30 năm nhưng chưa được Nhà nước hỗ trợ xây mới.

6. Một số HTX ngưng hoạt động nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

7. HTX chưa nắm bắt kịp thời về thông tin giá cả thị trường, liên kết với các thành phần kinh tế khác còn khiêm tốn; nhiều HTX còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

8. Việc tổ chức, đăng ký lại ở một số HTX chưa đảm bảo theo đúng tinh thần của Luật HTX 2012; một số HTX xây dựng phương án chưa phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định của Thông tư 03 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

9. Các HTX còn nhiều yếu kém về năng lực quản lý điều hành, nguồn vốn hoạt động nhỏ, chưa chủ động vốn để tổ chức sản xuất, kinh doanh. Các HTX ra đời và tồn tại quá lâu trong cơ chế bao cấp, khi chuyển sang cơ chế thị trường nhiều HTX xây dựng đề án chuyển đổi theo Luật HTX chưa đúng theo tinh thần của Luật HTX năm 2012, xây dựng kế hoạch phương án sản xuất kinh doanh chưa sát với tình hình thực tiễn; nhiều HTX quy mô nhỏ, tài chính thiếu lành mạnh, bị thành viên chiếm dụng, nguồn lực phân tán, không đủ sức sản xuất kinh doanh; đội ngũ cán bộ HTX yếu cả về chuyên môn lẫn tư duy quản lý, chưa phân biệt rõ HTX kiểu cũ và HTX kiểu mới.

IV. Đề xuất, kiến nghị

1. Đề nghị các bộ, ngành ban hành các văn bản cụ thể hướng dẫn thực hiện về các chế độ chính sách, tạo điều kiện cho các địa phương làm cơ sở để hỗ trợ HTX, đặc biệt là lĩnh vực tín dụng trong nông nghiệp.

2. Hỗ trợ nguồn vốn cho các HTX để xây dựng các mô hình tiêu thụ sản phẩm có chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy như: hành, tỏi, nấm, khoai lang nhật, nén, nếp ngự, lúa giống,... tạo tiền đề cho các HTX nông nghiệp tham gia vào Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

3. Tăng cường nguồn lực để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng - kỹ thuật cho HTX nhất là hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc, nhà kho, sân phơi và trang thiết bị cho HTX.

4. Ban hành chính sách miễn giảm thuế, thuế thu nhập cho riêng HTX, nhất là HTX nông nghiệp.

5. Quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ HTX, qua đó xây dựng được nguồn cán bộ tại chỗ cho HTX.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo Bộ Kế hoạch Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCD phát triển KTTT tỉnh;
- Liên minh HTX tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP (NL), CBTH;
- Lưu: VT, pNNTNlesang9.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tăng Bính